



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๑๒ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

จัดทำโดย

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม

มาตรการ/แนวทาง	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน (ผู้รับผิดชอบ)	ระยะเวลาดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
มาตรการกระบวนการปฏิบัติหน้าที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ					
<p>การใช้งบประมาณ</p> <p>- การรับทราบเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน</p> <p>- การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ</p>	<p>การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ</p> <p>ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>สำนักปลัด</p> <p>กองคลัง</p> <p>กองช่าง</p> <p>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p>	<p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p>	<p>๑.การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี</p> <p>๒.การใช้จ่ายงบประมาณคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ</p> <p>ประสิทธิภาพประสิทธิผล</p>	<p>จากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมได้ให้คะแนนความพึงพอใจในระดับดีมาก</p>
<p>การปฏิบัติหน้าที่และคุณภาพการดำเนินงาน</p>	<p>-การจัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนด</p> <p>ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน และระยะเวลาที่ชัดเจน และเผยแพร่คู่มือ/แนวทางดังกล่าวให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบและยึดถือปฏิบัติ</p> <p>-การส่งเจ้าหน้าที่บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม</p>	<p>สำนักปลัด</p> <p>กองคลัง</p> <p>กองช่าง</p> <p>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p>	<p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p>	<p>การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงาน</p>	<p>จากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมการประเมินการปฏิบัติราชการได้ให้คะแนนความพึงพอใจในระดับดี</p>

มาตรการ/แนวทาง	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน (ผู้รับผิดชอบ)	ระยะเวลาดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
มาตรการกรช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ					
- การสร้างช่องทางการติดต่อสอบถามและการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/การให้บริการบนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ - การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน	จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนระยะเวลาและ ผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้ โดยง่าย	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ประชาชนรับทราบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและ ผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน เข้าใจ	จากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมการประเมินการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่จุดรับบริการได้ให้คะแนนความพึงพอใจในระดับดีมาก
มาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน					
การแก้ไขปัญหาการทุจริต จัดทำมาตรการป้องกันและระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย	- การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ - ช่องทางร้องเรียนมีความสะดวก - การรักษาความลับของผู้ร้องเรียน - การติดตามผลการร้องเรียน	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงาน ๒.เจ้าหน้าที่และบุคลากรปฏิบัติงานด้วยความตระหนักและมีจิตสำนึกไม่ทำการทุจริต	จากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมการประเมินการทุจริตของเจ้าหน้าที่บุคลากรในหน่วยงานที่จุดรับบริการได้ให้คะแนนความพึงพอใจในระดับดีมาก

